

Số:/BC-BPC

Tân Yên, ngày tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện (Trình kỳ họp thứ 8- HĐND huyện khóa XX)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015.

Thực hiện thông báo số 196/TB-HĐND ngày 27/10/2022 của Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức thẩm tra các báo cáo của UBND huyện⁽¹⁾, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự huyện và các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp, Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. KẾT QUẢ THẨM TRA CÁC BÁO CÁO

1. Những kết quả đạt được

Ban pháp chế cơ bản nhất trí với những kết quả đạt được nêu trong báo cáo của UBND huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện.

Năm 2022, mặc dù tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức lớn làm ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Song, dưới sự chỉ đạo, tập trung quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự ủng hộ của nhân dân và của cộng đồng doanh nghiệp, Tân Yên đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Các cơ quan trong khối nội chính đã triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thể hiện trên một số mặt công tác cơ bản sau:

Công tác cải cách hành chính được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện, đẩy mạnh việc cải thiện và nâng cao thứ hạng về Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Công tác kiểm tra thực hiện cải cách hành chính Nhà nước được tăng cường⁽²⁾. Công

⁽¹⁾ Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023. Báo cáo công tác của UBND huyện năm 2022; nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023. Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân huyện năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Báo cáo công tác của Cơ quan Thi hành án dân sự huyện năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện.

⁽²⁾ Trong năm 2022 đã tổ chức kiểm tra được 62 lượt tại UBND các xã, thị trấn và Bộ phận Một cửa của UBND huyện; sau kiểm tra, Tổ trưởng tổ kiểm tra ban hành thông báo kết quả kiểm

tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm; UBND huyện thường xuyên kiểm tra, rà soát việc ban hành các văn bản QPPL theo thẩm quyền. Công tác xây dựng chính quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tiếp tục được chú trọng; các biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chế độ công vụ được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt đạt nhiều kết quả tích cực. Các biện pháp phòng ngừa tội phạm tiếp tục được quan tâm; các chỉ thị, kế hoạch, đề án lớn của huyện, của tỉnh liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được triển khai và phát huy hiệu quả. Các cơ quan chức năng có nhiều cố gắng trong đấu tranh, xử lý hành vi phạm tội và các vi phạm pháp luật⁽³⁾ do đó tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật cơ bản được kiềm chế, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, tạo điều kiện thực hiện thắng các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức tiếp dân theo lịch vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng. (*Ban Tiếp công dân, các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp dân vào các ngày làm việc trong tuần; Chủ tịch UBND xã, thị trấn tiếp dân vào ngày thứ năm hàng tuần và ngày 15 hàng tháng*). Trong năm toàn huyện đã tiếp 279 lượt (*giảm 54 lượt so với cùng kỳ*), số người được tiếp là 312 người đến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị 280 vụ việc giảm 42 vụ việc so với cùng kỳ (*trong đó số vụ tiếp lần đầu là 203 vụ việc, tiếp nhiều lần 77, không có đoàn đông người, phức tạp trên địa bàn*). Kết quả giải quyết KNTC và tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ cao⁽⁴⁾; những vụ việc mới phát sinh được xem xét, xử lý, giải quyết cơ bản kịp thời; nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được chỉ đạo rà soát và giải quyết dứt điểm.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được UBND huyện tích cực chỉ đạo; các biện pháp phòng ngừa được chính quyền các cấp, các ngành triển khai theo quy định; công tác thanh tra, kiểm tra đạt được nhiều kết quả khá tích cực, đã phát hiện nhiều sai phạm trên các lĩnh vực, giúp thu hồi về

tra gửi đến các cơ quan, đơn vị, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, nâng cao vai trò giám sát hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ ở mỗi địa phương; đồng thời yêu cầu người đứng đầu đơn vị được kiểm tra kịp thời chấn chỉnh và thực hiện khắc phục triệt để những hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra.

⁽³⁾ Tổ chức thụ lý điều tra 136 vụ án hình sự với 262 bị can; tổ chức xác minh, khám phá làm rõ 71/74 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội phát sinh mới...

⁽⁴⁾ Đã xem xét giải quyết xong 255/270 đơn đạt 94,4%, tăng 60 đơn so với cùng kỳ (*KN 03/05 đơn; TC 21/22 đơn; ĐN 231/243 đơn*); Số kết luận phải thực hiện trong kỳ là 21, đã thực hiện xong 17/21 Kết luận, còn 05 Kết luận đang tổ chức thực hiện.

ngân sách các khoản tiền sai phạm và xử lý nhiều tập thể, cá nhân theo quy định của pháp luật⁽⁵⁾.

Viện kiểm sát đã quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị, kế hoạch công tác của ngành và kế hoạch công tác của đơn vị. Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo thẩm quyền, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, không có vụ án hình sự nào bị cấp phúc thẩm hủy để điều tra, truy tố, xét xử lại. Bên cạnh đó VKSND huyện còn thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân giải quyết nhiều vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời phát hiện các vi phạm, qua đó ban hành văn bản kiến nghị khắc phục vi phạm, kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật⁽⁶⁾.

Công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện tiếp tục có nhiều cố gắng và đạt kết quả khá cao, năm 2022 đã thụ lý tổng số 851 vụ việc các loại (tăng 306 vụ việc so với năm 2021); đã giải quyết 726 vụ việc, còn tồn đang giải quyết 125 vụ việc, tỷ lệ giải quyết đạt 85,3%. Các vụ án đều được giải quyết trong thời hạn luật định, chất lượng giải quyết án được đảm bảo. Đối với các vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm, Tòa án đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương⁽⁷⁾. Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân huyện chú trọng đến công tác hòa giải, đối thoại để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án.

Công tác thi hành án dân sự đạt kết quả cao, năm 2022 Chi cục THADS huyện Tân Yên đã hoàn thành, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về việc đạt 85% về tiền đạt 48,39%; vượt chỉ tiêu được giao về việc 3%, tiền là 7,29% (*Chỉ tiêu giao năm 2022 về việc là 82%, tiền là 41,1%*). Làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo; bên cạnh đó, Chi cục THADS huyện đã nghiêm túc tiếp thu và tổ chức thực hiện các kiến nghị của Ban pháp chế, khắc phục một số hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua thẩm tra của Ban tại các kỳ họp trước, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức được nâng lên, các vụ việc đều được giải quyết đúng quy định của pháp luật.

⁽⁵⁾ Trong năm phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 939,9 triệu đồng, đã kiến nghị thu hồi 939,9 triệu đồng; cơ quan công an huyện khởi tố 02 vụ. 02 bị can.

⁽⁶⁾ Viện KSND đã ban hành 03 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm thiếu sót trong công tác tiếp nhận giải quyết tin báo; 02 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm; 03 kiến nghị phòng ngừa vi phạm.

⁽⁷⁾ Điển hình như vụ án Nguyễn Thị Nhuận và đồng phạm phạm tội “Không chấp hành án” xét xử ngày 22/4/2022, vụ Lê Văn Cường cùng đồng phạm phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xét xử ngày 09/08/2022 được chính quyền và dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ.

2. Những tồn tại, hạn chế

Ban Pháp chế HĐND huyện thống nhất với những đánh giá về tồn tại, hạn chế nêu trong các báo cáo của UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục THADS huyện, đồng thời nhấn mạnh và bổ sung một số nội dung sau:

2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số lĩnh vực còn chậm đổi mới về hình thức, đối tượng tuyên truyền có nơi chưa phù hợp, hiệu quả chưa cao. Một bộ phận cán bộ, công chức chưa chủ động trong nghiên cứu, cập nhật các quy định mới của pháp luật, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế.

2.2. Công tác tự kiểm tra, giám sát của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động, chưa thường xuyên liên tục. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở chưa nghiêm, vẫn còn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải xem xét xử lý, kiểm điểm trách nhiệm; việc triển khai thi hành các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, cơ sở chưa được quan tâm đúng mức.

2.3. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật mặc dù được kiểm chế song còn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng so với năm 2021 như: Cố ý gây thương tích (09/06 vụ, tăng 03 vụ), xâm hại tình dục trẻ em (03/01 vụ, tăng 02 vụ); gây rối trật tự công cộng (02/01 vụ, tăng 01 vụ, tăng 27 bị can); tăng nhiều nhất là tội phạm đánh bạc, đã phát hiện, khởi tố 18 vụ, 91 bị can (tăng 12 vụ, 77 bị can). Tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, internet, mạng viễn thông còn xảy ra...gây thiệt hại về tài sản và bức xúc trong nhân dân. Tai nạn giao thông tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Tình trạng vi phạm về quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép còn xảy ra ở một số địa phương⁸.

2.4. Hiện tượng đơn thư đông người, vượt cấp ở một số xã có chiều hướng gia tăng⁹. Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong việc giải quyết đơn, ý kiến, kiến nghị của nhân dân; có vụ việc do Chủ tịch UBND huyện giao giải quyết còn chậm, chưa dứt điểm, dẫn đến để công dân bức xúc khiếu kiện vượt cấp; chưa chủ động nắm bắt tình hình, dẫn đến việc công dân bị lôi kéo tụ tập khiếu kiện vượt cấp. Việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận sau giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật ở một số xã có việc còn chậm so với thời hạn yêu cầu¹⁰.

2.5. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra phòng ngừa tham nhũng, sai phạm ở một số cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao; việc tự kiểm tra, phát hiện hành vi tham nhũng trong nội bộ cơ quan, địa phương, đơn vị còn hạn chế. Công tác công khai, minh bạch, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Pháp lệnh về Quy chế dân chủ ở xã, thị trấn; Quy chế dân chủ ở đơn vị hành chính, trường học còn hạn chế.

(8) Cao Xá, Việt Lập, Lan Giới

(9) Phúc Sơn, Đại Hóa, Quang Tiến, Tân Trung...

(10) Hợp Đức, Liên Chung, Ngọc Thiện ...

2.6. Chất lượng công tác kiểm sát giải quyết án dân sự có vụ việc còn hạn chế¹¹; việc phối hợp rà soát, đối chiếu đánh giá chứng cứ giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trước khi kết thúc điều tra có vụ việc còn chưa chặt chẽ, đầy đủ, có vụ án Tòa án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung¹².

2.7. Mặc dù án hủy, án sửa trong tỷ lệ cho phép, tuy nhiên án hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán vẫn còn, trong đó số án hủy, án sửa cao hơn so với cùng kỳ năm 2021¹³; tỷ lệ giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, án hành chính, kinh doanh thương mại đạt thấp¹⁴. Tiến độ giải quyết một số vụ án về tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất và chia tài sản chung sau khi ly hôn vẫn còn chậm, phải kéo dài thời hạn xét xử.

2.8. Một số hạn chế đã được Ban pháp chế nêu ra trong Báo cáo thẩm tra tại các kỳ họp trước, nhưng chưa được khắc phục triệt để như: Việc rà soát, xác minh, phân loại án, tổ chức thi hành, cưỡng chế của Chi cục thi hành án dân sự huyện có vụ vẫn còn chậm, chưa quyết liệt để kéo dài. Số lượng việc, tiền tồn chuyển sang kỳ sau còn nhiều¹⁵; một số vụ việc khó khăn, phức tạp đương sự có điều kiện nhưng thi hành còn chậm, kéo dài¹⁶.

3. Kiến nghị

Nhằm phát huy những kết quả đạt được; khắc phục tồn tại, hạn chế năm 2022; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác năm 2023, Ban pháp chế HĐND huyện kiến nghị UBND huyện, VKSND, TAND, Chi cục THADS huyện một số nội dung sau:

3.1. Đối với UBND huyện

- Tiếp tục có biện pháp mạnh mẽ hơn để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chú trọng đổi mới về phương pháp tuyên truyền, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; xác định đối tượng tuyên truyền phù hợp, nội dung phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

- Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý, điều

¹¹ Có 02 vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm xử hủy án nhưng Viện kiểm sát không phát hiện đề kháng nghị

¹² Năm 2022, Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung 04 vụ, trong đó 01 vụ VKS chấp nhận; 03 vụ VKS không chấp nhận.

¹³ Năm 2021 có 04 vụ; năm 2022 có 02 vụ án bị cấp phúc thẩm hủy, 07 vụ án bị cấp phúc thẩm sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

¹⁴ Giải quyết vụ việc dân sự 73,3%, hôn nhân gia đình 85,9%, án hành chính 66,7%, kinh doanh thương mại 75%

¹⁵ 300 việc tương ứng 37.438.786.000đ (Ba mươi bảy tỷ, bốn trăm ba mươi tám triệu, bảy trăm tám mươi sáu nghìn đồng), trong đó: có (179 việc có điều kiện tương ứng với số tiền 17.446.836.000đ và 121 việc chưa có điều kiện tương ứng với số tiền 19.991.950.000đ).

¹⁶ Như vụ: Hoàng Kông Đình ở Ngọc Thiện, vụ Nguyễn Văn Hải ở Ngọc Vân; vụ Nguyễn Quang Tuấn ở Việt Ngọc...

hành; xây dựng và củng cố bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ công vụ, bảo đảm nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết các công việc cho tổ chức, công dân... Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số trên địa bàn huyện. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- Chủ động nắm bắt thông tin, tình hình an ninh trật tự tại các địa phương, nhất là các xã, thị trấn nơi triển khai các dự án lớn có thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất. Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh văn hóa-tư tưởng; tham mưu giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, nhất là vấn đề giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phát triển hạ tầng, đô thị của huyện và những vấn đề còn tồn đọng, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”, phức tạp. Đấu tranh trấn áp các loại tội phạm nhất là tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

- Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn huyện; quyết liệt chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài; kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định đối với người đứng đầu các địa phương, đơn vị không thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

- Xác định rõ trách nhiệm thực hiện quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đến từng tổ chức, cá nhân có liên quan; kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp thiếu trách nhiệm hoặc cố ý trì hoãn, kéo dài, chống đối việc thực hiện quyết định, kết luận.

- Có biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc tự phát hiện hành vi tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị; tăng cường thanh tra trách nhiệm, thanh tra công vụ; xem xét trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị để xảy ra nhiều sai phạm đã được chỉ ra qua công tác thanh tra.

3.2. Đối với Viện kiểm sát Nhân dân huyện

- Chú trọng nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; hạn chế thấp nhất các trường hợp phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung có trách nhiệm của Viện kiểm sát.

- Quan tâm hơn nữa đến công tác kiểm sát đối với hoạt động thi hành án dân sự, nhất là nội dung liên quan đến việc xác minh điều kiện thi hành án.

- Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra và các phòng, ban chuyên môn của huyện trong công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, đơn thư khiếu nại, tố cáo và hồ sơ cưỡng chế đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3.3. Đối với Tòa án Nhân dân huyện

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án nhất là án dân sự, hôn nhân gia đình, án hành chính, kinh doanh thương mại.

- Có các giải pháp nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, chất lượng xét xử của Thẩm phán, nhằm hạn chế thấp nhất các bản án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan; khắc phục tình trạng kéo dài trong giải quyết đối với một số vụ án.

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các kiến nghị đã được Ban pháp chế nêu ra thông qua thẩm tra các báo cáo công tác định kỳ.

3.4. Đối với Chi cục Thi hành án Dân sự huyện

- Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các việc có điều kiện thi hành, hạn chế số vụ, số tiền phải chuyển sang kỳ sau; chủ động phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết dứt điểm một số vụ việc kéo dài nhiều năm chưa thi hành được.

- Sớm có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục việc rà soát, xác minh, phân loại án, tổ chức thi hành, cưỡng chế còn chậm, chưa quyết liệt để kéo dài.

III. THẨM TRA CÁC TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế đã thẩm tra 07 dự thảo Nghị quyết, gồm:

1. Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

2. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022;

3. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

4. Nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023;

5. Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

6. Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện;

7. Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

Qua thẩm tra, Ban pháp chế có ý kiến như sau:

- Về căn cứ pháp lý: Ban Pháp chế HĐND huyện nhất trí các căn cứ để ban hành Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8; các dự thảo Nghị quyết đã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Về trình tự, thủ tục: Các dự thảo Nghị quyết được xây dựng đúng thẩm quyền; trình tự, thủ tục các bước xây dựng theo quy định của pháp luật, đã tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, được phòng Tư pháp

huyện thẩm định; thể thức dự thảo Nghị quyết phù hợp với Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác Văn thư.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế đối với các báo cáo của UBND huyện và các cơ quan Tư pháp trình kỳ họp thứ 8- HĐND khóa XX. Đề nghị HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Thường trực HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc HU, UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị tỉnh, TW đóng trên địa bàn;
- LĐVP, CV.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Trần Bảo Trung